



เผยแพร่ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2566



QR Code

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

เงินฝากเพื่อเรียก Protect Life

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลง

ชื่อผลิตภัณฑ์	เงินฝากเพื่อเรียก Protect Life
ประเภทผลิตภัณฑ์	เงินฝากเพื่อเรียกที่ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองจากประกันภัยอุบัติเหตุ
ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี	บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 69 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี
ระยะเวลาการเปิดบัญชี	ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2566
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ/สูงสุด	1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท 2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	0.15% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อเรียก Protect Life ต่ำกว่าเงินฝากเพื่อเรียกของธนาคาร เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเป็นค่าบริการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย	ไม่มี
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย	1. จำนวนดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน 2. ยอดคงเหลือ \times อัตราดอกเบี้ย \times จำนวนวันที่ฝาก $\frac{100}{100} \times \frac{0.15}{365/366}$ (ทั้งนี้ ใช้ 365 วัน หรือ 366 วัน ขึ้นอยู่กับปีปฏิทิน) 3. ตัวอย่างเช่น : วันที่ 15 มิ.ย. 2566 ท่านฝากเงินจำนวน 100,000 บาท ระยะเวลาฝาก 1 วัน จะได้รับดอกเบี้ยดังนี้ $100,000 \times \frac{0.15}{100} \times \frac{1}{365} = 0.41 \text{ บาท}$
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
เงื่อนไขหลัก	1. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น 2. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ และบัญชีร่วม
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน	ฝากเงิน/ถอนเงินครั้งละเท่าใดก็ได้ตามเงื่อนไขของช่องทางที่ให้บริการ
ค่าธรรมเนียมบัญชี	20 บาทต่อเดือน กรณีผู้ฝากไม่มาติดต่อฝากหรือถอนภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่มีรายการติดต่อกับธนาคารครั้งสุดท้าย และมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท
การต่ออายุบัญชีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก	ไม่มี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
ประเภทประกันภัย	ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
ชื่อบริษัทประกันภัย	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
วงเงินที่คุ้มครองประกันภัย	1. จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อราย โดยจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครอง อบ.2 ของบริษัทฯ 2. จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 500,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองจากประกันภัยอุบัติเหตุ แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อเรียก Protect Life
เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย	1. วันเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครอง - ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก Protect Life - ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก Protect Life ครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี หรือ เมื่อปิดบัญชี หรือ เมื่อผู้ฝากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ โดยความคุ้มครองจะสิ้นสุดในวันเกิด ณ เวลา 24.00 น. หรือ เมื่อธนาคาร/บริษัทฯ ยกเลิกความคุ้มครอง

<p>เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัย (ต่อ)</p>	<p>2. ความคุ้มครอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป ตามข้อตกลงคุ้มครอง อบ.2 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย - คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก <p>3. ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่คุ้มครองอาชีพของผู้ที่ใช้อัจกรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ เช่น พนักงานส่งเอกสาร/ส่งอาหาร/ขับรถรับจ้าง ผู้ใช้งานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือเหมืองใต้ดิน นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือ และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาต - อุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ โดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการฆาตกรรม หรือการทำร้ายร่างกาย ก่อการร้าย สงคราม การแผ่รังสี การแพรมั้มนันตภาพรังสี หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ - บริษัทฯ มีสิทธิบอกยกเลิกความคุ้มครองหรือไม่ชดเชยค่าสินไหมทดแทน หากตรวจพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองทุจริต หรือส่อไปทางทุจริตในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีคุณสมบัติตรงกับข้อยกเว้น เช่น พิกัด หรือเป็นโรคร้ายแรง ในวันที่เปิดบัญชีเงินฝากเมื่อเรียก Protect Life หรือมีอาชีพในลักษณะที่เข้าข้อยกเว้นไม่ได้รับความคุ้มครองไม่ว่าในวันที่เปิดบัญชีเงินฝากเมื่อเรียก Protect Life หรือในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น <p>4. วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน</p> <p>ติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต</p>
<p>ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ</p>	<p>สาขาของธนาคารออมสิน หรือ Call Center 1115 หรือ https://www.gsb.or.th</p>
<p>ข้อควรระวัง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 2. ผู้ขอเปิดบัญชีควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามพนักงานของธนาคารทันที

ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รวมทั้งเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้า ธนาคารจะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เช่น www.gsb.or.th หรือ ธนาคารออมสินทุกสาขา เป็นต้น

การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับลูกค้าเงินฝากเพื่อเรียก Protect Life

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

- 3.1 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
- 3.1.1 การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้โอแกมที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 - 3.1.2 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 - 3.1.3 การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
 - 3.1.4 การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นจะต้องกระทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 - 3.1.5 การแท้งลูก
 - 3.1.6 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 - 3.1.7 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
 - 3.1.8 อาหารเป็นพิษ
 - 3.1.9 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) ภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) ภาวะกระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 - 3.1.10 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฏอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฏอัยการศึก
 - 3.1.11 การก่อการร้าย
 - 3.1.12 การแพร่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง
 - 3.1.13 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้
- 3.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้รับการขยายความคุ้มครอง และมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)
- 3.2.1 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ขกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จัมพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

- 3.2.2 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- 3.2.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มีได้ จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมีได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
- 3.2.4 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
- 3.2.5 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนช่วยทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท
- 3.2.6 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
- 3.2.7 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หากการเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยตั้งแต่วันที่เข้าปฏิบัติการ สงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับต่อไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง

ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด และเอกสาร แนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือ ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2)

**ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร**

คำนิยาม

การสูญเสียอวัยวะ หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้ หมายถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น โดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป

การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

ทุพพลภาพถาวรบางส่วน หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำตามปกติได้ตลอดไป แต่ทำงานอื่นเพื่อสินจ้างได้

ความคุ้มครอง

การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ ดังนี้

1	100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับการเสียชีวิต
2	100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3	100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสายตาสองข้าง
4	100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
5	100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง
6	100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง
7	60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
8	60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
9	60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับสายตาหนึ่งข้าง
10	50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับหูหนวกสองข้างหรือเป็นใบ้
11	15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับหูหนวกหนึ่งข้าง
12	25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับนิ้วหัวแม่มือ (ทั้งสองข้อ)

13	10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับนิวห้วแม่มือ (หนึ่งข้อ)
14	10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับนิวชี (ทั้งสามข้อ)
15	8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับนิวชี (ทั้งสองข้อ)
16	4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับนิวชี (หนึ่งข้อ)
17	5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับนิวอื่น ๆ แต่ละนิว (ไม่น้อยกว่าสองข้อ) นอกจากนิวห้วแม่มือและนิวชี
18	5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับนิวห้วแม่เท้า
19	1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย	สำหรับนิวเท้าอื่น ๆ แต่ละนิว (ไม่น้อยกว่าหนึ่งข้อ) นอกจากนิวห้วแม่เท้า

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่มีการสูญเสียนิวมือหรือนิวเท้าโดยถาวรสิ้นเชิงตามรายการที่ 12 ถึง 19 และไม้อาจเรียกร้องค่าทดแทนตามรายการใดรายการหนึ่งในรายการที่ 1 ถึง 9 ได้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความสูญเสียที่แท้จริงในแต่ละรายการรวมกันแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วนซึ่งไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดไว้ตามรายการที่ 2 ถึง 19 ได้และไม่ใช่เป็นการสูญเสียสมรรถภาพในการลี้มรส หรือคมกลืน บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ตามความเห็นของแพทย์ของบริษัท แต่ไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้รวมกัน ไม่เกินจำนวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ยังไม่เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น

เอกสารแนบท้ายการจำกัดความรับผิดชอบ

การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

(ใช้เฉพาะเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม(กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี))

การจำกัดความรับผิดชอบ

เป็นที่ตกลงกันว่า หากการบาดเจ็บที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ เป็นผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองอ.บ.1 หรือ อ.บ.2..... จะลดเหลือเพียง ...ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย....บาท

ความรับผิดชอบของบริษัทมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม